



25-10  
2020

# CHÚA NHẬT 30 A thường niên

TIN YÊU  
PHỤC VỤ

I I NÓNG QŨI VN I YƠN

TRUNG TÂM ĐỨC BÀ PHÙ HỘ CÁC GIÁO HỮU

7707 Murray Drive - Stockton, CA 95210

website: [cdcktpsstockton.com](http://cdcktpsstockton.com)

## "Người hãy yêu mến Chúa là Thiên Chúa người, và yêu thương kẻ khác như chính mình người".

Mt 22, 34-40

Con có 1 tình yêu:  
**MẸ MARIA**



Người ta thường nói: "Giá trị của một người tùy thuộc đối tượng của tình yêu nơi người ấy." Cuối tác phẩm thời danh Đường Hy Vọng của ngài, Đức Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận đã gói trọn tâm tình yêu mến sùng mộ Đức Mẹ trong một câu đáng nhớ: "Con có một tình yêu: Mẹ Maria" (# 988). Như vậy, ngài đã chọn Mẹ Maria, đối tượng của tình yêu nơi chính Chúa làm đối tượng của tình yêu cho chính mình, đúng như Chúa muốn và vì Chúa muốn. Và hệ quả của tình yêu ngài dành cho Mẹ là gì, nếu không phải là ngài đã được nên giống Chúa Giêsu, nên một với Chúa Kitô, nên một "Chúa Kitô khác", nghĩa là nên thánh-là đạt được lý tưởng của đời sống đức tin Kitô giáo?

Tin Tòa Thánh chính thức mở án phong thánh cho ngài vào ngày 16/09/2007 là một vinh dự và niềm vui lớn lao cho mọi tín hữu, đặc biệt là người Công Giáo Việt Nam. Hơn hết, đây phải là một nguồn hứng khởi tươi mát thúc đẩy mỗi người Công Giáo Việt Nam chúng ta canh tân đời sống đức tin và nỗ lực nên thánh.

Nếu chúng ta hỏi "Muốn nên thánh con phải làm gì?" Ngài sẽ trả lời chúng ta một cách thật đơn sơ, ngắn gọn: "Muốn nên thánh, con hãy bắt chước trẻ thơ; nó không hiểu lý thuyết gì, nhưng nó nhìn mẹ nó, nó làm theo mẹ nó, nó tin mẹ nó biết tất cả, làm đúng tất cả. Nhìn Mẹ Maria, làm như mẹ Maria, con sẽ nên thánh" (Đường Hy Vọng # 918).

Hai điều răn mến Chúa, yêu người không thể tách rời nhau. Yêu Thiên Chúa chắc chắn dẫn đến yêu tha nhân. Tình yêu tha nhân cần đặt nền trên lòng yêu mến Thiên Chúa. Người Kitô hữu đi từ nhà thờ ra nơi cuộc sống rồi từ cuộc sống đi vào nhà thờ. Ngoài cuộc đời, họ gặp Chúa nơi anh em. Trong nhà thờ, họ gặp anh em nơi Chúa. Thánh Gioan đã nói: "Nếu ai nói: 'Tôi yêu mến Thiên Chúa' mà lại ghét anh em mình, người ấy là kẻ nói dối; vì ai không yêu thương người anh em mà họ trông thấy, thì không thể yêu mến Thiên Chúa mà họ không trông thấy" (1Ga 4,20). Do đó, "Ai yêu mến Thiên Chúa thì cũng phải yêu thương anh em mình" (Ga 4,21).

Tất cả mọi điều răn khác đều quy về hai điều răn này. Nếu ta giữ trọn vẹn giới răn này, không những ta chu toàn Lễ Luật mà còn góp phần xây dựng một thế giới chan hòa yêu thương, chan chứa tình người. Và đó chính là khởi điểm của thiên đàng mai sau.

"Mến Chúa, yêu người" là trung tâm của mọi giới răn, vì tất cả các giới răn khác đều quy hướng về hai giới răn quan trọng này; đồng thời đây cũng là giới răn tối thượng bao trùm hết mọi

giới răn khác. Vì thế, ai giữ trọn giới răn này thì được xem là đã giữ trọn tất cả các điều răn khác như lời Thánh Phaolô: "Thật thế, các điều răn như: người không được ngoại tình, không được giết người, không được trộm cắp, không được ham muốn, cũng như các điều răn khác, đều tóm lại trong lời này: người phải yêu người thân cận như chính mình. Đã yêu thương thì không làm hại người đồng loại; yêu thương là chu toàn Lễ Luật vậy" (Rm 13, 9-10).

Tình yêu Thiên Chúa và tình yêu tha nhân làm nên một giới luật duy nhất là tình yêu. ĐGH Bênêđictô XVI mời gọi chúng ta hãy noi gương mẹ Têrêxa Calcutta, luôn canh tân khả năng yêu thương tha nhân của mình từ việc gặp gỡ Chúa Giêsu Thánh Thể. (x. Thông điệp Thiên Chúa là Tình Yêu, số 18). Tông huấn Giáo Hội tại Á Châu dạy: "Việc công bình, bác ái và thương xót phải gắn bó mật thiết với đời sống cầu nguyện và chiêm niệm đích thực, và thật vậy, chính cũng một tu đức này là nguồn suối của mọi công trình rao giảng Tin Mừng của chúng ta".

LM Giuse Nguyễn Hữu An

## Chương trình GIẢI TỘI

Tại TRUNG TÂM: Các ngày trong tuần từ thứ Hai - thứ Bảy: 5:30pm - 6:00pm

Chúa Nhật: 8:30am - 9:00am

Khi vào toà giải tội nhớ mang khẩu trang

## CHƯƠNG TRÌNH THÁNH LỄ

### THÁNH LỄ CHÚA NHẬT

6pm thứ Bảy - 9am Chúa Nhật

### THÁNH LỄ NGÀY THƯỜNG

6g30 chiều từ thứ Hai tới thứ Sáu